

ชื่อหน่วยย่อยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p><u>กิจกรรมการลดปริมาณขยะด้วยการลดขยะที่ต้นทาง</u></p> <p>- ขยะในชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชากรนักท่องเที่ยว รวมทั้งแรงงานต่างด้าวมาอาศัยอยู่ในชุมชนหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ไม่มีสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ ต้องส่งไปกำจัดขยะที่ อ. ปรานบุรี ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น</p> <p><b>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p><u>กิจกรรมการลดปริมาณขยะด้วยการลดขยะที่ต้นทาง</u></p> <p>- ประชากรในพื้นที่มีความหนาแน่นมาก อีกทั้งมีแรงงานต่างด้าวมาอาศัยอยู่ในชุมชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในคลองวาฬมากขึ้นทุกปี ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น ประกอบกับประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการช่วยลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ รวมทั้งยังให้ความสำคัญการเกิดภาวะโลกร้อนน้อยเกินไป เพราะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นหลัก จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการกำจัดขยะหรือปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><u>กิจกรรมการลดปริมาณขยะด้วยการลดขยะที่ต้นทาง</u></p> <p>- ขยะในชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชากรนักท่องเที่ยว รวมทั้งแรงงานต่างด้าวมาอาศัยอยู่ในชุมชนหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ไม่มีสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ ต้องส่งไปกำจัดขยะที่ อ. ปรานบุรี ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><u>กิจกรรมการลดปริมาณขยะด้วยการลดขยะที่ต้นทาง</u></p> <p>๑. ดำเนินโครงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ อบรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3R ให้ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจรับผิดชอบตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองวาฬที่ ๗ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ อยู่ด้วยกัน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และฝ่ายบริการสาธารณสุข โดยวิเคราะห์ประเมินตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p><u>การติดตามแบบปี ๒๕๖๑ พบว่า</u></p> <p><b>๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ</b></p> <p>- ได้จัดทำการประชุมสัมพันธให้ข้อมูลกับประชาชนให้ตระหนักถึงผลดีของการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนและมีส่วนช่วยในการลดงบประมาณของท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย</p>

